

SÔNG HÙNG CHÚC TẾT CÁC ANH CHỊ NGHĨA SINH

Con là Đặng Văn Riêu, Đoàn Trưởng Đoàn NS Sông Hùng.

Năm mới con kính chúc Bố Hiếu, các Cô, Bác, Anh, Chị Cựu NS cùng gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Con nhớ hoài hôm Bố và các Anh Chị Nghĩa Sinh về thăm con ở Tây Ninh. Con rất mong gặp lại Bố một lần nữa ở quê nhà.

Thương nhớ lắm Bố Hiếu ơi !

- Đặng Văn Riêu



Các Trưởng Nghĩa Sinh: Nguyễn Thị Lệ Dung, Lý Xuân Quang, Phan Mỹ Hạnh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Ngọc Mai và Nguyễn Thị Huỳnh (người chụp hình) đã đến thăm cựu Đoàn Trưởng Đoàn NS Sông Hùng Đặng Văn Riêu và vợ con tại Tây Ninh (tháng 8-2008)



Hai “Bố Con” chụp hình trước căn nhà tương lai (đang xây) của NSSH Đặng Văn Riêu (NS Riêu đã có 4 con và 7 cháu lúc phái đoàn NS ghé thăm vào tháng 8-2008)

BỐ CON TÂM SỰ

Cám ơn con đã nhớ đến bố và các anh chị Nghĩa Sinh nhân dịp đầu Năm Kỷ Sửu. Bố sẽ chuyển những lời chúc của con đến các anh chị Nghĩa Sinh.

Bố rất xúc động khi được nghe những lời tâm sự chân thành của con, nhất là khi con vừa khóc vừa nói với bố: “Con xin ghi nhớ ơn Nghĩa Sinh suốt đời con vì nhờ được Nghĩa Sinh dưỡng dục mà con đã nên người như ngày hôm nay ...”

Bố và các anh chị Nghĩa Sinh cũng rất hãnh diện về con vì dù bị hoàn cảnh đẩy đưa, dù đã phải trải qua nhiều giông tố cuộc đời, thế mà con đã biết phấn đấu để sống xứng đáng với phẩm giá của mình. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn trở ngại, nhiều thử thách gian nan, thế mà con đã hết lòng cố công xây dựng được một đại gia đình sung túc, yêu thương trong đó ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt cùng sống sum vầy với nhau trong một làng/xóm tình nghĩa ruột thịt. Bố vẫn nhớ hoài câu con nói lúc bố về thăm con ở Tây Ninh: “Bố là tất cả. Con ghi nhớ ơn Bố và Nghĩa Sinh suốt đời con ...”

Riêng hôm nay, Bố muốn nói riêng với con rằng: “Bố và các anh chị Nghĩa Sinh rất hãnh diện về con. Bố chúc con và gia đình một Tân Niên Kỷ Sửu bình an, mạnh khỏe và vui vẻ cả về thể xác lẫn trong tâm hồn.

Thân thương trong NS,

- NTH & Các Anh Chị Nghĩa Sinh